

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

## วงราชการถือศาสนาหนักเบาขนาดไหน

ธรรมลี วัดถ้ำผาแดง พร้อมลูกศิษย์ถวายดอลลาร์จำนวน ๒,๖๐๗ ดอลลาร์ แต่ทองคำไม่เห็นมีธรรมลี วันนี้ เห็นตั้งแต่ดอลลาร์ ทองคำไปไหนนะ

(หลวงตาท่านให้คุณชายป้อมไปถอนเงินมาซื้อดอลลาร์ จำนวนสามหมื่นดอลลาร์ ภายในวันนี้)

เมื่อวานนี้ตอนเย็นไปเทศน์พุทธมณฑลคนก็มาพอประมาณ แต่คำว่าพุทธมณฑลกับฟ้าหญิงฯ เสร็จแล้วคนนี้น้อยไป ถ้าธรรมดาแล้วก็เรียกว่าธรรมดา นี่ก็หนึ่ง คำว่าพุทธมณฑล สอง ฟ้าหญิงเล็กเสร็จมันควรจะมากกว่านั้น เฉพาะอย่างยิ่งวงราชการเรา นี้จะได้เห็นหัวใจของวงราชการในเวลาเช่นนี้ ว่าถือศาสนาซึ่งเป็นหลักใหญ่ของชาตินี้หนักเบาขนาดไหน นี่แสดงว่ามีแต่กิเลสสว่างดับไปกินหมด เอากิเลสที่สว่างดับแล้วมาใช้ว่าตัวใหญ่ ตัวโต เลว เราไม่เห็นด้วยเลย ลืมตัว เป็นเจ้าเป็นนายขึ้นมาเลยเป็นเจ้าที่ฐิมานะ เตี้ยวกัเหยียบหัวประชาชนลงไป

ถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกเหยียบได้ไม่สงสัย ถ้ามีธรรมเข้าแทรกแล้วเหยียบไม่ลง ยังไงเมืองไทยเราควรจะต้องเนื้อตื้นตัว ถ้าจะพอมีสาระอยู่ในชาวพุทธของเรา ก็ควรจะรู้เนื้อรู้ตัวอย่างที่เราไปเทศน์เมื่อวานนี้ก็ไปดูเหตุการณ์ต่างๆ คนถ้าไม่ใช่พุทธมณฑลกับฟ้าหญิงฯ เสร็จแล้วก็เรียกว่ามีธรรมดา แต่นี่ว่าพุทธมณฑลด้วย ฟ้าหญิงเสร็จด้วย มองดูคนกับสองประเภทนี้ พุทธมณฑลกับฟ้าหญิงฯ นี้แล้วน้อยไป ในวงราชการเราเป็นยังไง มันน่าดูอยู่นะ วงราชการเราใหญ่ก็ใหญ่แต่กิเลส ใหญ่ที่จะทำให้ลืมเนื้อลืมตัว ใหญ่ที่ให้ชาติบ้านเมืองเดือดร้อน ใหญ่แบบนี้

ถ้าใหญ่มีธรรมแทรกเข้าไปๆ ไม่เดือดร้อน เย็นไปหมด แต่นี่มันไปหาอย่างนั้นชิลืมเนื้อลืมตัว เมื่อวานนี้ไปดู วงราชการ ข้าราชการมานาน้อยเพียงไรเราไปดู ดูหัวใจของวงราชการละเป็นจุดสำคัญ เพราะเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง แล้วเกี่ยวกับเรื่องอรรถเรื่องธรรมเป็นยังไงบ้าง ต้องดูซิ เมื่อวานนี้รู้สึกว่าย่อยไปอยู่ ถ้าเป็นธรรมดาอย่างเรา ๆ อย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมดา คนก็มามากธรรมดา แต่นี่เป็นจุดศูนย์กลางคือพุทธมณฑล แล้วก็ผู้ใหญ่เสร็จด้วย เช่น ฟ้าหญิงฯ เสร็จก็เท่ากับหัวใจของชาติเสร็จมาดูแลประชาชนราษฎร เป็นยังไง นี่ไปขายหน้าให้ท่านดูพวกเรา ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เรื่องขายหน้า

ไม่เห็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพบูชาเป็นสำคัญ ซึ่งควรเคารพบูชาอย่างยิ่งอย่างนั้นถูกแล้วไปเห็นเรื่องทฐิมานะ ความรู้ของตัวที่อยู่ในส้วมในถานมาอดกรรม เหยียบธรรมอย่างนี้ใช้ไม่ได้ บ้านเมืองจะล่มจมได้นะ ตัวเองจะล่มจมก่อนอื่น กิเลสมันหนามากนะ มีอะไรมันจะเสกสรรปั้นยอมมันดีหมด ถ้าเรื่องกิเลสแล้วดีหมด ถ้าเรื่องของอรรถของธรรมแล้วคอยแต่จะเหยียบๆ ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วยอกันตลอดเวลาๆ ยอลม ๆ แล้ง ๆ ไม่ได้หน้าได้หลังอะไร ยอกัน

พาดกิเลสออกจากใจให้มันสะเทือนโลกธาตุอยู่ในหัวใจแล้ว ขอไม่ยกก็ช่างเถอะ ไม่มีอะไรสามแดนโลกธาตุนี้จะเลิศเลอยิ่งกว่าธรรม นั้น เอากันตรงนั้นซี นี้มีแต่ยอ ๆ ยอลม ๆ แล้ง ๆ กลืนก็กลืนลมเปล่า ๆ ไม่มีน้ำลายเข้าไปเลย กลืนลมก็กลืนแล้ง นี้ละเรื่องกิเลสมันหลอกคนให้เป็นบ้ากันอย่างนี้ เป็นยังงิชาวพุทธเราพอดิ้นเนื้อตีนตัวหรือยัง ธรรมสะเทือนโลกธาตุมานาน ชนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับมาจนกระทั่งบัดนี้ นานสักเท่าไร แล้วกิเลสหลอกดวงสัตว์โลกให้ล่มจมมานาน ทำไม่ถึงไม่เอามาเทียบกัน แล้วทำความเช็ดหลาบในสิ่งที่ เป็นภัย

นี้มันจะไม่เป็นท่าแล้วนะ ถ้าเกี่ยวกับเรื่องอรรถเรื่องธรรมนี้ รู้สึกว่าเรื่องอรรถเรื่องธรรมจะเป็นชี้หมูร์ชี้หมาแห้งไปแล้ว ถ้าเป็นเรื่องกิเลสค้นหาเป็นบ้ายอดตัว สัมเนื้อลิ้มตัวนี้ รู้สึกใหญ่ ใหญ่พองตัวขึ้นอย่างนั้นละ แล้วก็มาเหยียบเจ้าของ เหมือนอึ่งอ่างเห็นไหมละ อึ่งอ่างมันพองตัว มันจะให้ตัวเท่าวัวที่ไปหากินนั้นนะ เลยพองตัวขึ้นไป ลูกบอกว่าตัวใหญ่มากนะแม่ นี้เราย่น ๆ มาพูดเพราะเราเคยพูดแล้ว ทางนี้ก็พองตัวขึ้นเท่านี้ไหม ๆ พองตัวขึ้นไปจนกระทั่งท้องแตก อึ่งอ่างตัวนั้นละมันท้องแตก

ไอ้คนที่อวดเก่ง ๆ ทฐิมานะมาก ๆ ว่าตนเรียนรู้อาก ความประพฤดียิ่งกว่าหมานี้ นี้ละตัวอึ่งอ่าง มันจะทำลายพุงของมันให้แตกได้ มีแต่ความรู้ลุ่ม ๆ แล้ง ๆ เอามาอวดกัน ความดีความดีที่จะมาอวดกันให้ยืมแยมแจ่มใสทั่วหน้ากันอย่างนี้มันไม่เห็นมีวะ มีแต่อวดดีอวดเด่นแบบเอามูตรเอาคุณมาอวดกันนั้นนะ ออกมาช่องไหนก็อยากให้เรารำลือถือหน้าว่าตัวดี ตัวเก่ง นั้นอึ่งอ่าง เตี้ยท้องมันก็แตก ตัวเองนั้นแหละจะเสีย จะเป็นใครไป

วันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากนักละพูดธรรมะ บรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นกัवलหนักมาตลอด ทั้งทองคำและดอลลาร์ หนักมาด้วยสมบัติสองประเภทนี้มานาน ยิ่งคราวนี้ยิ่งจะเร่งทองคำและดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวงแล้วยิ่งหนักมาก เพราะฉะนั้นถึงแบ่งเบากัน เงินที่อยู่ในธนาคารจะเป็นเงินของใคร ก็เป็นเงินของพี่น้องทั้งหลายบริจาคเข้าไปนั้น เมื่อเห็นว่าจะไม่ทันหรือว่ามันจะหนักไป เราก็ดึงเงินนั้นออกมาแบ่งเบากันทางนี้ ก็ไม่เห็นเสียหายอะไร เงิน

